



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 27 กันยายน 2563

เรื่อง

1. สศก. MOU สวท ยกระดับงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสู่ระบบเกษตร...
2. สกู๊ปหน้า1: โกลโฟเซต..ก่อดมะเร็ง เคมีพิษร้ายต้องแบน
3. คอลัมน์: เขียนให้คิด: สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน...
4. เสน่ห์'ป่าเสม็ดพันปี'สุดยอดอันซีนระยอง
5. ลุยใช้ยางเพิ่มปลอดภัยทางถนนอีสานเหนือ
6. ลุยใช้ยางเพิ่มปลอดภัยทางถนนอีสานเหนือ
7. 'อนุทิน'นำทีมรมต.ภูมิใจไทยลงพื้นที่จ.เลย
8. 'จบใหม่'แห่สมัครล้งงานล้น'ไบเทค'
9. แห่สมัครงาน'จ๊อบเอ็กซ์โป'จบใหม่ล้น'ไบเทค'
10. คมนาคม เล็งขออนุมัติงบประมาณบูรณาการฯ หลังทำให้ราคาพุ่งจริง

สื่อ

phatheaw.com
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
มติชน
มติชน
มติชน (กรอบบ่าย)
posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ phatheaw.com

หัวข้อข่าว : สศก. MOU สวก ยกระดับงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสู่ระบบเกษตร...

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -





สก๊อบบี้หน้า 1



ไกลโฟเซต..ก่อมะเร็ง เคมีพิษร้ายต้องแบน

เลิกแบนไกลโฟเซต เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 โดยมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือ บริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีกำจัดวัชพืชร้ายแรงของโลก

“BIOTHAI” เฟซบุ๊กเพจ ระบุว่า ได้รับอีเมลลับของรัฐบาลสหรัฐฯ หลายฉบับซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารในหน่วยงานระดับสูง เช่น ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรกับผู้บริหารไบเออร์-มอนซานโต้ ที่ผนึกกำลังกันล้มการแบนสารเคมีกำจัดวัชพืชร้ายแรง “ไกลโฟเซต” ในประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

เนื้อหาในอีเมลบางส่วนที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวถูกคาดด้วยแถบสีดำ แต่ก็เพียงพอที่ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนกับรัฐบาลสหรัฐฯ และบางกลุ่มในประเทศไทย

อีเมลฉบับนี้ส่งโดย Lisa M Anderson เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ก่อนการลงมติล้มการแบนไกลโฟเซต 5 วัน โดยเป็นการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญจากการพบปะกับกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการล้มมติการแบนสารพิษ

น่าสนใจว่ามีรายละเอียดกล่าวถึงท่าทีของภาคเอกชน นายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กระทรวงสาธารณสุข” และ “กระทรวงเกษตรฯ”

พวกเขาประเมินว่าการขับเคลื่อนการแบนในฟากรัฐบาลนั้นนำโดยอนุทิน ชาญวีรกูล และ มนูญญา ไทยเศรษฐ์ จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำรัฐบาล ส่วนจุดยืนของพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี นั้นปล่อยให้มีการดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย

พวกเขากล่าวถึง ไบโอดีไทย (BIOTHAI) ที่ได้ประกาศต่อต้านบริษัทข้ามชาติ (ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติสหรัฐฯ) ที่มุ่งล้มการแบน โดยเป็นผู้ชี้ว่า เท็ด แมคकिनีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการยุติการแบนไกลโฟเซตนั้น มีความสัมพันธ์กับบริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ถัดมาไม่กี่วัน...ก็มีข้อมูลใหม่จากนักข่าวชื่อดัง Carey Gillam ผู้เขียนหนังสือ White wash เปิดโปงเบื้องหลังและหลักฐานความร่วมมือระหว่างบริษัทไบเออร์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ล้มการแบนไกลโฟเซตในประเทศไทย ดังเป็นที่ทราบแล้วว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายของประเทศไทยมีมติให้...

แบน “ไกลโฟเซต” และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีก 2 ชนิด คือ “พาราควอต” และ “คลอร์ไพริฟอส” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 แต่ต่อมาหลังจาก

ในมุมมอง สารี อ่องสมหวัง มุลนิธิเพื่อผู้บริโภค
บอกว่าคิดว่ายังไงก็ไม่ยกเลิกการแบนแต่อีกตัว
ก็มีข้อมูลว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังที่
จะทำให้ไม่เกิดแบนก็คือ “ไกลโฟเซต” ตัวเดียว
ที่ดึงออกมาแล้ว สองตัวแบนไปแล้วคือ “พารา
ควอต” และ “คลอร์ไพริฟอส” แต่ก็มี ความพยายาม
ที่จะให้ทบทวน

เท็ด แมคคลินนี่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีของไทยและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

โดยอ้างว่าการแบนโกลโฟเซตของไทยไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานการประเมินความเสี่ยงของสหรัฐฯ และจะส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกข้าวสาลีและสินค้าเกษตรบางรายการ ซึ่งอาจพบการตกค้างของโกลโฟเซตจากสหรัฐฯมาสู่ประเทศไทยนั้น ปรากฏว่า...วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 “คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่” ที่มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธาน ได้เปลี่ยนแปลงมติดังกล่าว โดยยกเลิกการแบนโกลโฟเซตและเลื่อนการแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปจากวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แทน

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา องค์กรสิ่งแวดล้อมในสหรัฐฯได้ยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯให้เปิดเผยข้อมูลอีกหลายชั้นเพิ่มเติมเพื่อให้มีการเปิดเผยเอกสารการติดต่อระหว่างหน่วยงาน ทั้งสองกับบริษัทไบเออร์และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกดดันให้ “ประเทศไทย” ยกเลิกการแบน “โกลโฟเซต”

เกี่ยวกับประเด็นร้อนนี้ยังมีเนื้อหาต่อเนื่องอีกหลายช่วงตอน ติดตามอ่านต่อได้ที่ FB Page : “BIOTHAI”

Nathan Donley นักวิทยาศาสตร์อาวุโส Center for Biological Diversity ระบุว่า เป็นเรื่องแย่มากๆ ที่ทางการสหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลเรื่องผลกระทบของโกลโฟเซตจากนักวิทยาศาสตร์อิสระ

“ยืนยันตามไบเออร์ว่าโกลโฟเซตปลอดภัยอย่างมีขอบเขตและการที่หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท...กดดันให้ประเทศอื่นยอมรับแบบเดียวกับตนนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่แทรกแซงคุกคามประเทศอื่น”

“โกลโฟเซต” เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชรุ่น 2A ตามการกำหนดของสถาบันวิจัยระหว่างประเทศ (IARC) ปัจจุบันบริษัทถูกฟ้องร้องโดยประชาชนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบกว่าหนึ่งแสนคดี

และไบเออร์-มอนซานโต้ ตกงใจที่ทุ่มเงินกว่าสามแสนล้านบาทเพื่อไล่เกลี้ยกล่อม ซึ่งต้องชดใช้เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้โกลโฟเซต

ผ่านวัน...ผ่านคืนหลายๆคนจับต้องติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการวิบัติเพราะกลัวว่าจะมีกลเกมซับซ้อนซ่อนเงื่อนในชั้นหลี้ยมเล่ห์ไม่ให้เกิดการแบน 3 สารพิษขึ้นจริงตามคดีกระแสข้อมูลที่เกิดขึ้นนี้

ในมุมมอง สารี อ่องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค บอกว่า คิดว่ายังไม่ก็ไม่ยกเลิกการแบนแต่อีกตัวก็มีข้อมูลว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังที่

จะทำให้ไม่เกิดแบน ก็คือ “โกลโฟเซต” ตัวเดียวที่ดึงออกมาแล้ว

สองตัวแบนไปแล้ว คือ “พาราควอต” และ “คลอร์ไพริฟอส” แต่ก็มีพยายามที่จะให้ทบทุนการแบนสารเคมีอันตราย “โกลโฟเซต” ทั้งๆที่ยังมีเงื่อนไขสำคัญมีการฟ้องคดีกันอยู่ที่ศาลปกครอง แล้วเราก็ไปร้องสอดรับเป็นจำเลยร่วม มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องทำคำให้การ

“แนวทางก็คือคิดว่าอยากให้กรมยกเลิกโกลโฟเซตต่อ คนไทยทุกคนลองคิดดูว่า...ในขณะที่บริษัทมอนซานโต้ยอมจ่ายสามหมื่นกว่าล้านให้กับคนที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในอเมริกาซึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะนั่นถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งจริงจากสารเคมีตัวนี้ ทำไมจึงยอมเหยียวยา”

แต่จะมายกเลิกการแบน “โกลโฟเซต” ในเมืองไทย คงยอมกันไม่ได้ สารี บอกอีกว่า ลำสุด...ที่เราตรวจแล้วเหลืองก็พบมีการตกค้างของโกลโฟเซต แม้ว่าจะไม่เกินมาตรฐานแต่ก็พบว่ามีการตกค้าง...โกลโฟเซตเอาไว้ใช้ฆ่าหญ้า ถั่วเหลือง ข้าวโพด จริงๆเป็นสารเคมีที่อันตรายมาก

แนวโน้มจะเดินหน้าต่อไปยังไง จะ “ยกเลิก” ได้ไม่ได้ยังไม่รู้ แต่อย่างไรก็ต้องรวมพลังร่วมกันเดินหน้าเพื่อที่จะยกเลิกทุกช่องทางที่จะทำให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกอย่างเสรี

“โกลโฟเซต” ขั้วว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง หลายๆประเทศก็มีความพยายามที่จะยกเลิกการใช้ ห้ามนำเข้า ห้ามผลิต เป็นวัตถุอันตรายประเภท 4 คำถามสำคัญมีว่า...คลื่นใต้น้ำที่ท่าเรื่องนี้รุนแรงมากน้อยอย่างไร

“ความพยายามยกเลิกการแบน คงมีไม่ใช่น้อย ส่วนหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ตรงไปตรงมา...ไม่ใช่เกษตรกรที่เป็นตัวแทนบริษัท ทูตกันตรงๆอย่างหลังก็ต้องเดินสุดตัว พวกนี้เป็นธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านก็ต้องเต็มที่อยู่บริษัทที่ฟ้องคดีก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ชัดเจน...เดินหน้าต่อสู้ในแง่ยกเลิกแล้วไม่มีอะไรใช้ทดแทน”

ในมุมมองผู้บริโภค ไม่อยากคิดที่จะยกเลิกแบนสารเคมีตัวนี้แล้ว ก็หาตัวใหม่ใช้ทดแทน มองและคิดกันแบบยั่งยืน เมื่อ “ประเทศไทย” มีความหวังตั้งใจว่าจะเดินหน้าไปโนทิศทาง “เกษตรอินทรีย์” ก็มีรูปธรรมชัดเจนสะท้อนให้เห็นมากมายอยู่แล้ว ตามเส้นทางวิถึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันคงยั่งยืน

ถึงตรงนี้...ใครจะตัดสินใจจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก จะแบนหรือไม่แบนก็ต้องฉายไฟส่องไปที่ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” กระทรวงอุตสาหกรรมนับรวมไปถึงท่าทีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนสยาม



สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เปรียบประจูดันไม้ใหญ่ที่ปกคลุมให้ความร่มเย็นไปทั่วทุกตารางนิ้วบนพระราชอาณาจักรไทย เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยถูกสถาปนาขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยแท้ พสกนิกรไทยตระหนักดีว่าพระราชอาณาจักรไทยจะไม่สามารถขาดพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ได้เพียงแต่แม้วินาทีเดียว เพราะพสกนิกรไทยซาบซึ้งดีว่าพระเจ้าแผ่นดินคือพระผู้ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมของคนไทยเสมอมา

เป็นความจริงที่ได้ผ่านการพิสูจน์มานับนานอย่างน้อยสองศตวรรษแล้วว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือสถาบันที่มีไว้เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาชนทุกคน ดังนั้นมวลมหาประชาชนจึงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอมา และช่วยกันพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ตลอดไป คนไทยที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินต่างบอกตรงกันว่า สถาบันนี้มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของแผ่นดินไทย และมีบุญคุณอันยิ่งใหญ่เกินจะกล่าวพรรณนาได้หมดสิ้น สถาบันนี้ได้อยู่คู่ราชอาณาจักรสยาม และประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 1,000 ปี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของปวงประชาชนที่ต้องร่วมกันทำนุบำรุงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไปชั่วกาลนาน

ทุกครั้งที่ประเทศชาติตกอยู่ในสภาวะแห่งความทุกข์เข็ญ ประชาชนตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ พระเจ้าแผ่นดินไทยจะทรงปิดเป่าความทุกข์อย่างทั้งปวงให้เบาบางและมลายหายไปเสมอมา และที่สำคัญยิ่งคือคนไทยรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินของเขาทรงอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยตลอดเวลาและเสมอมา ยามใดที่คนไทยประสบทุกข์ภัย ยามนั้นจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังชโลมลงมาเพื่อปิดเป่าความทุกข์ยากให้มลายไปโดยพลัน ด้วยเหตุนี้เอง คนไทยจึงเคารพ เทิดทูน และบูชาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเสมอมา และยืนยันจะพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ตราบนานชั่วฟ้าดินสลาย

คนไทยโชคดีมหาศาลที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นทั้งพ่อของแผ่นดิน และทรงเป็นทั้งกัลยาณมิตรของคนไทย เพราะทรงอยู่ใกล้ชิดประชาชนตลอดเวลา ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้เกิดความผาสุกร่มเย็นกับพสกนิกร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมาก จนยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบประมาณได้ ทรงให้สติคนไทยในทุกยามที่ประเทศชาติตกอยู่ในยามทุกข์เข็ญ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำมาซึ่งความสุขของผู้คนบนแผ่นดินไทย

เมื่อใดก็ตามที่คนไทยนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินของเขา ก็จะบังเกิดขวัญและกำลังใจขึ้นมาโดยทันที แล้วยังสามารถระลึกถึงโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ นานาหลายพันโครงการที่พระราชทานไว้ ซึ่งโครงการตามแนวพระราชดำรินั้นล้วนช่วยสร้างความเจริญ ความอยู่ดีกินดีให้กับมวลประชาชนในทุกภาคส่วนของแผ่นดินไทย

แผ่นดินไทยมีปัญหาหนานัปการ แต่ปัญหาเหล่านั้นก็ได้ถูกขจัดปิดเป่าไปได้ดีด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เช่น แผ่นดินไทยมีปัญหาเรื่องน้ำแล้ง พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงแก้ปัญหา น้ำให้ แผ่นดินไทยมีปัญหาเรื่องข้าว พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงแก้ปัญหาเรื่องข้าวให้ ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องป่าไม้ถูกทำลาย พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงช่วยพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เขียวขจี จึงกล่าวได้ว่า ยามใดเมื่อประเทศไทยประสบปัญหาใดก็ตาม พระเจ้าแผ่นดินจะทรงช่วยขจัดปัญหาให้คนไทยเสมอมา

พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยและคนไทย ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแผ่นดินไทยและคนไทย ทรงหวังดีต่ออาณาประชาราษฎร์อย่างที่สุด คนไทยจึงกล่าวได้อย่างเต็มปาก และด้วยความภาคภูมิใจว่า โชคดีที่ได้เกิดภายในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงเป็นกัลยาณมิตรของคนไทยทั้งแผ่นดิน พระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยเสมอมา และที่สำคัญคือทรงอยู่ใกล้ชิดกับคนไทยตลอดเวลา ในยามที่คนไทยประสบภัยพิบัติใดก็ตาม พระเจ้าแผ่นดินจะพระราชทานความช่วยเหลือให้โดยพลัน

ในความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเมื่อช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 นั้น ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคนี้กันอย่างแตกฉานจะประจักษ์ว่าพระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นทรงถูกคุกคามอย่างสาหัสจากรัฐบาลในขณะนั้น อาจจะกล่าวได้ว่ารัฐบาลในยุคนี้ทำการอันเรียกได้ว่ารังแกข่มเหงพระเจ้าแผ่นดินไทยก็ว่าได้ คนที่ทราบประวัติศาสตร์ไทยมาอย่างดีจะรู้ว่าพระราชอำนาจ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14397

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 112.84 Ad Value: 101,556

PRValue (x3): 304,668

ศิลป์: ขาว-ดำ

คอลัมน์: เขียนให้คิด: สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนสยาม

ของพระเจ้าแผ่นดินถูกกลืนโดยผู้มีอำนาจรัฐในขณะนั้น มีผู้เฒ่าผู้แก่บอกตรงกันว่า พระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่เห็นได้ตามพระราชประสงค์ ต้องประทับอยู่เพียงเฉพาะในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดเท่านั้น แล้วยังบังคับไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินทรงซื้อของจำเป็นใดๆ ตามพระราชประสงค์ได้ด้วย พระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงสามารถเสด็จออกงานใดๆ ได้ แต่คนที่ออกงานเป็นประจำคือนายกรัฐมนตรีและภริยาของนายกรัฐมนตรี นี่คือการเลวร้ายอย่างสาหัสที่บังเกิดกับพระเจ้าแผ่นดินไทย แต่พระองค์ก็ทรงยึดหลักขันติธรรม และทรงอดกลั้นอย่างที่สุด เพราะทรงคำนึงถึงความสงบสุขของแผ่นดินเป็นสำคัญ คนไทยที่รู้เรื่องเลวร้ายเหล่านี้จึงเกิดความรักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวอย่างสุดซึ้ง และปลาบปลื้มที่พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงมีพระขันติธรรมเป็นเลิศเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปจะสามารถมีได้

คนที่รู้ซึ่งจากการเมืองของไทยในยุคที่พระเจ้าแผ่นดินทรงถูกกระทำกระทำการเช่นนั้น ต่างบอกว่านั้นคือความอดกลั้นอย่างสุดจะบรรยายได้ แต่พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงยอมเสียสละเรื่องนี้ เพื่อให้บังเกิดความสงบสุขบนแผ่นดิน ดังนั้นจึงทำให้คนไทยรักและเทิดทูนพระเจ้าแผ่นดินของเขอย่างสูงสุด

มีผู้บันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระทัยเด็ดเดี่ยวมาก ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองและประชาชน ไม่ต้องประสบภาวะเลือดท่วมท้องข้าง เมื่อท่านต้องทรงสูญเสียพระราชอำนาจไป หลังจากถูกคณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจ พระองค์ไม่ทรงต้องการจะให้เกิดสงครามกลางเมือง แต่ทรงเลือกที่จะเห็นบ้านเมืองไม่ต้องเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง อันจะนำไปสู่สถานการณ์มีคดียุติคดี ยุติเลือดท่วมพระราชอาณาจักร

เมื่ออ้างจากคำพูดของคนผู้หนึ่งที่คนไทยพอจะรู้จักเป็นอย่างดี คือ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ซึ่งเคยบอกชัดเจนว่าเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสมอมา สุลักษณ์เคยบอกว่าในยุครัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลพระองค์ท่านว่า หากท่านในเรื่องนี้แล้ว ราษฎรจะดำเนินคดีกับพระองค์ พระองค์ทรงตอบว่า ราษฎรไทยบางคนคำทูลพระเจ้าแผ่นดินตลอดเวลา ฝนไม่ตกก็ตำพระเจ้าแผ่นดิน แต่ถ้าคนที่ตำ คำด้วยเรื่องเหลวไหล คนทั่วไปก็จะไม่สนใจแล้วจะลืมไปเอง แต่หากคนเขาพูดในเรื่องที่มีสาระมีความสำคัญ พระเจ้าแผ่นดินก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต้องฟังเสียประชาชน

สุลักษณ์บอกด้วยว่า ในครั้งหนึ่งหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร สมัยที่ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมใหญ่ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แล้วยิ่งที่สุดหม่อมเจ้าสิทธิพรทรงกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปทำฟาร์มที่บางเบิด โดยครั้งหนึ่งท่านทรงเขียนในหนังสือ

กลิกรว่า นโยบายของรัฐบาลน่าจะดำเนินไปในทางที่ผิด เพราะคิดขายข้าวอย่างเดียว ครั้งเมื่อในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงราชย์ พระองค์ท่านทรงขอให้หม่อมเจ้าสิทธิพรทรงกลับเข้ามารับราชการ ทรงตั้งเป็นปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตรฯ แต่หม่อมเจ้าสิทธิพรกราบบังคมทูลว่า หากพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์จะให้กลับเข้ามารับราชการจริง ขอให้พระองค์ทรงตั้งกรมใหม่ขึ้นมา คือ กรมทดลองกลกิกรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฟังคำทูลของหม่อมเจ้าสิทธิพร เพราะพระองค์ทรงเห็นจริงตามที่หม่อมเจ้าสิทธิพรกราบบังคมทูล นี่ก็เรื่องสำคัญที่ทำให้คนไทยเห็นว่า พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงยินดีฟังความเห็นของผู้อื่น โดยเฉพาะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน โดยแท้จริง

ดังนั้นการที่ใครก็ตามที่ต้องการจะกราบบังคมทูลเรื่องใดๆ ต่อพระเจ้าแผ่นดิน ก็ขอให้กราบบังคมทูลเฉพาะเรื่องที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยแท้จริง แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่คนไทยรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงยินดีรับฟังความคิดเห็นของคนไทยตลอดเวลา แต่หากใครก็ตามที่กระทำการอันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์เจ้าแล้ว ไม่มีวันที่คนไทยจะยินยอมให้มันผู้นั้นกระทำการอันหยาบเข้าได้เป็นอันขาด ดังนั้น หากใครก็ตามที่ต้องการกราบบังคมทูลในเรื่องใดๆ แล้ว ก็ขอให้ใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม และขอให้ทำบนฐานของความหวังดีต่อประเทศชาติโดยแท้จริง มิใช่ทำด้วยเจตนาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ดังนั้นการกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผู้กระทำต้องได้รับโทษตามกฎหมายกำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ขออย่าอีกครั้งว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเกิดขึ้นและดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของประชาราษฎร ซึ่งคนไทยและคนทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดในความจริงข้อนี้มานานแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นเปรียบประดุจดั่งไม้ใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปี ให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นกับพสกนิกรไทยเสมอมา

น่าประหลาด น่าสังเวชใจที่คนไทยบางจำพวกใช้คำพูดที่แสนต่ำช้ากับพระเจ้าแผ่นดินไทย ซึ่งสิ่งไม่บังควรเหล่านั้นทำให้คนไทยที่จงรักภักดีไม่สามารถทนเห็นได้ แต่พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงมีพระขันติธรรมอย่างที่สุด ไม่ทรงเดือดร้อนพระทัยกับสิ่งไร้สาระ คนไทยที่มีปัญญาต่างรู้ดีว่าคนที่ใช้ถ้อยคำสาบานภัยกับพระเจ้าแผ่นดิน ก็เพราะคนสามัญเหล่านั้นไม่สามารถใช้คำหยาบ คำอ้อยสูลเช่นนั้นกับนักการเมืองชั่วๆ และเหล่ามาเฟียบนแผ่นดินนี้ได้ เพราะหากทำเช่นนั้นแล้วชีวิตของคนสูลเหล่านั้นจะหาไม่ ดังนั้นเหล่าสูลจึงได้ใจแล้วกระทำการอันไม่บังควรต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งสุดท้ายแล้วคนสามัญต่างรู้ดีแก่ใจว่าจะต้องได้รับพระราชทานอภัยโทษในที่สุด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14397

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 112.84 Ad Value: 101,556

PRValue (x3): 304,668

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เขียนให้คิด: สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนสยาม

คนสามัญไม่สามารถชาบซังกับของที่มีคุณค่าสูงส่งได้
ฉันใด คนชั่วช้าต่ำสุดก็ไม่มีวันเข้าใจความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ฉันนั้น แต่สำหรับคนที่สติปัญญา
แล้วต่างประจักษ์ชัดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมี
คุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยและประชาชนไทย



เสน่ห์'ป่าเสม็ดพันปี' สุดยอดอันซีนระยอง



สวนพฤกษศาสตร์ระยอง Rayong Botanic Garden

ระยอง นอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่ยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวหลงเข้าไปเยี่ยมชมสักครั้ง

นั่นก็คือ "สวนพฤกษศาสตร์ระยอง" ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง ถือเป็นที่ยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ ที่ไปมาแล้วไม่ผิดหวัง มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น การเดินสำรวจ "ป่าเสม็ดทรายแก้ว" ป่าน

จักรยานชมบรรยากาศธรรมชาติพายเรือคายัก และต่องเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ

สำหรับประวัติของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เกิดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานด้วยไม้เอยเซียแปซิฟิกครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่



วิณะ บุญชัย

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2535 ว่า

“กล้วยไม้ไทยมีความงามมากและมีกลิ่นหอมมาก ซึ่งนับจะหาดูได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกันหาทางรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ พร้อมกับการขยายพันธุ์ให้มี

ปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ปารกรรมชาติ”

หลังจากนั้นหลายหน่วยงาน เช่น กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมรับนำไปดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆ ของประเทศ โดยหนึ่งในนั้นคือ การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นที่ ต.แม่ระมาด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยกรมป่าไม้ ต่อมาได้โอนมาดำเนินงานโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทั่งในปี 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทยในภาคเหนือนี้ว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จากนั้นองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการจัดตั้งสวนสาขาริมขึ้นทั่วประเทศได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา และสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

นายวัชระ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง กล่าวว่ กว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ ในภาคตะวันออก เช่น กล้วยไม้ดินหายากใกล้สูญพันธุ์ อาทิ เอื้องสีสนิม เอื้องอิงอ่าง แห้วชะครุ ผักไผ่น้ำ ที่ในทุกช่วงเดือนพ.ย.ถึงก.พ.ของทุกปี จะออกดอกให้นักท่องเที่ยวได้เห็นบน “หญ้าหนิงหมา” หรือ “แพหนิงหมา” ซึ่งเป็นแพกอหญ้าที่ทับถมกันเป็นชั้นๆ หนาถึง 50-100 เซนติเมตร ลอยเป็นผืนแผ่นเล็กสลับใหญ่ มีความแข็งแรงและ

มีรากที่ยาวลึกลงไปใต้น้ำประมาณ 1 เมตร นอกจากนี้ยังมีบัว เช่น บัวหลวง บัวเผื่อน บัวบาน ซึ่งชาวบ้านในแถบนี้นิยมนำไปทำอาหารและนำไปขายเป็นรายได้เสริมอย่างหนึ่ง รวมทั้งพืชพันธุ์อื่น เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง แต้้ว ชะมวง พรอดพืชพื้นบ้านที่สามารถพบเห็นได้บริเวณป่าชายหาดหรือป่าพรุน้ำจืดห้วย ตีนนก ขันทองพญาบาท กะอวม มะหวด คูด ผักหวานป่าย่านลิเภา เป็นต้น

“ที่นี้กลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว นอกจากจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ ความสำคัญของการมีพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ด้วย” นายวัชระกล่าว



ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/หลากหลาย

วันที่: จันทร์ 28 กันยายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10897

Col.Inch: 214.84 Ad Value: 236,324

หน้า: 17(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 708,972

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เสน่ห์'ป่าเสม็ดพันปี'สุดยอดอันซีนระยอง



ขณะที่กิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์ระยองคือ การศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์ “กระจุค” ไม้ล้มลุกตระกูลเดียวกับต้นกก ลำต้นมีลักษณะกลม ภายในกลวงขนาดเท่ากับก้านรูป สูง 1-3 เมตร ซึ่งมีอยู่ใน อ.แกลง แห่งเดียวในภาคตะวันออก

ต้นกระจุค เป็นวัตถุคิบัสำคัญของคนมาบหลายโซน ที่ได้รับการศึกษา การสานผลิตภัณฑ์กระจุคจากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ทำให้ปัจจุบันชุมชนมีความสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศ มีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้งาน

สวนพฤกษศาสตร์ระยองยังเพาะพันธุ์ต้นยางนาแจกจ่ายให้ประชาชนอีกด้วย

พื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่กว่า 2,500 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีคุณค่าประโยชน์หลากหลาย ทั้งลดการพังทลายของชายฝั่ง ช่วยป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในบริเวณแผ่นดินมากจนเกินไป และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชพรรณต่างๆ ที่มีหลากหลายชนิดเป็นพืชเฉพาะของท้องถิ่นที่เจอไม่ได้ง่ายๆ ในเมืองไทย และใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิดอีกด้วย

ดังนั้น เมื่อมาที่แห่งนี้ กิจกรรมที่ห้ามพลาดคือการล่องเรือท่องแบบไปนบั้ง



สำนักรใหญ่ หรือ หนองจำรุง หนองน้ำตามธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่กว่า 3,800 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งราว 1,000 ไร่ จะอยู่ในความดูแลของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง และแน่นอนว่า จะต้องได้ชม “ป่าเสม็ดทรายแก้ว” เสม็ดขาวผืนสุดท้ายของ

ภาคตะวันออกที่มีความสมบูรณ์

ส่วนใหญ่มักจะเป็นต้นเสม็ดขาว มีลำต้นเปลือกหนามุ่มซ้อนกันเป็นชั้น เพื่อปกป้องแก่นของต้น โดยต้นเสม็ดที่นี้ส่วนมากเป็นต้นเสม็ดแก่แก่ ผู้เฒ่าผู้แก่อายุ 80-90 ปีที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงต่างบอกกันว่าเกิดมาก็เห็นป่าเสม็ดแล้ว ผู้คนที่นี้จึงเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า "ป่าเสม็ดพันปี"



โดยต้นเสม็ดจะขึ้นอยู่บนพื้นที่ทรายที่มีสภาพพื้นที่เป็นดินและป่าพรุน้ำท่วมขังมาก-น้อยตามฤดูกาล เห็นได้ชัดว่าสภาพนิเวศวิทยาที่นี่มีคุณประโยชน์หลากหลาย ทั้งลดการพังทลายของชายฝั่ง ช่วยป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในแผ่นดินมากเกินไป เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพันธุ์พืชนานาชนิด ซึ่งหลายชนิดเป็นพืชเฉพาะถิ่นพบเจอได้ยากในเมืองไทย

เรียกได้ว่าศูนย์รวมพันธุ์ไม้ภาคตะวันออกจ.ระยองแห่งนี้ นอกจากจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์แล้วยังเป็นสถานศึกษาพรรณไม้สภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นที่สำหรับสันตนาการ พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปด้วย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชมฟรี ล่องเรือค่าบริการ 600 บาท เช่าเรือคายัค ชั่วโมงละ 100 บาท ครึ่งวัน 150 บาท เต็มวัน 300 บาท

โทร.สอบถาม 0-3863-8880-1 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์ได้ผ่านเฟซบุ๊ก "สวนพฤกษศาสตร์ระยอง"

วรณัฐ มูลมานัส



ลุยใช้ยางเพิ่มปลอดภัยทางถนนอีसानเหนือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รว.เกษตรและสหกรณ์ และทรงศักดิ์ ทองศรี รว.มหาดไทย ลุยอีसानเหนือ “นครพนม-บึงกาฬ-เลย” kick off โครงการนำนํายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน นำร่องทางหลวงหมายเลข 2033 หลัก กม.ที่ 55+425-55+575 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคมกล่าวว่า หลังจาก ครม.มีมติวันที่ 26 พ.ค.2563 รับทราบ แนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยดังกล่าว โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต(Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ทั้งได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องอุปกรณ์ด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราผลการศึกษาและทดสอบชัดเจนว่า จะช่วยลดแรงปะทะที่เกิดจากการชนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน รวมทั้งมีส่วนการใช้นํายางพาราเป็นส่วนผสมจำนวนมากเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า ยางก้อนถ้วยเป็นผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรนิยมทำกันมาก กว่า 55% ของเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเนื่องจากผลิตง่าย ไม่ต้องใช้เงินลงทุนและแรงงานมาก “ราคายางก้อนถ้วยปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นสูงถึง 37.10 บาทต่อ กก. จากช่วงกลางเดือน ส.ค.ที่เปิดโครงการขึ้นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงนั้นยางก้อนถ้วยราคา 32 บาทต่อ กก.”

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะทำหน้าที่กำกับคุณภาพในการผลิตอุปกรณ์ทางด้าน การจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราพร้อมทั้งคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวงรับรองให้เข้าร่วมโครงการ ทั้งยังสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุดิบให้เป็นไปตามรูปแบบ มาตรฐาน และราคาตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด

ด้านนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวง

ชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กำหนดแผนการดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2553-2565 มีปริมาณการใช้นํายางพารา จำนวน 1,007,951 ตัน และจะนำ 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ติดตั้งบนถนนของ ทล. และ ทช. ระยะทาง 12,282 กม. คิดเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับจำนวน 30,108 ล้านบาท และจะสำรวจตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติ ทดแทนการเสื่อมสภาพหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้นํายางพาราทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 336,000 ตัน

ล่าสุดวันที่ 26 ก.ย. ที่จ.บึงกาฬนายศักดิ์สยาม เปิดเผยว่า ที่ต้องมานำร่องที่นี่ เนื่องจากภาคอีสาน โดยเฉพาะบึงกาฬ มีพื้นที่ปลูกยางกว่า 1 ล้านไร่/ปี รองลงมา จ.เลย และ จ.นครพนม จึงมีนโยบายที่จะรองรับผลผลิตของชาวสวนยางหลังจากปิดโครงการ จ.จันทบุรี และสตูล พบว่าราคานํายางดิบได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 30% จากราคา 43 บาท/กก. เพิ่มเป็น 61.30 บาท/กก. ส่วนชาวสวนยางทางภาคอีสานนั้น ส่วนมากจะผลิตยางก้อนถ้วย ราคาขณะนี้จะอยู่ที่ 43 บาท/กก. โดยปรับราคาจากราคาก่อนหน้านี้ที่ กก.ละ 20 บาทอย่างไรก็ตาม ทางภาครัฐจะพยายามผลักดันให้กลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่เป็นคนรับซื้อให้ราคาไม่ต่ำกว่า 28-30 บาท/กก.

“จะเห็นได้ว่าปี 62 มีปริมาณการใช้นํายางพาราสดในโครงการของรัฐมากกว่า 129,000 ตัน แต่เมื่อมีโครงการนำร่องการนำยางพาราผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วง 3 เดือนนี้พบว่าปริมาณการใช้นํายางกว่า 50,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการใช้นํายางเท่ากับในปี 61 ส่วนราคายางก้อนถ้วยนั้น หากชาวสวนยางผลิตออกมาขาย กก.ละ 21 บาทถือว่าขาดทุนหากขายได้ 25 บาท/กก. ถือว่าอยู่ได้ในความจริงขณะนี้ราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่ 43 บาท/กก.” นายศักดิ์สยามกล่าว

'อนุทิน' นำทีมรมต.ภูมิใจไทยลงพื้นที่จ.เลย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่สนามกีฬา โรงเรียนวังโพนงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่ เปิดโครงการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เลย ให้การต้อนรับ ในงานมีประชาชน อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ และ อ.นาแห้ว กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม โดยมีการสาธิตกระบวนการผลิตยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (แบรีเออร์ RFB) และเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) สามารถลดแรงปะทะที่เกิดจากการชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยกำแพงคอนกรีตและเสาหลักนำทางมีส่วนการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยางพารา สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยตรงแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ชาวจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากในลำดับต้นๆ ของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันจังหวัดเลยมีสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา 19 แห่ง มีสมาชิก 3,115 ราย ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นยางก้อนถ้วย และสหกรณ์นำไปแปรรูปเป็นยางเครป ปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเริ่มผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) แล้ว 7 แห่ง ทั้งนี้ จะขยายผลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นในระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2564-2565 จากการคาดการณ์ความสำเร็จของโครงการในระยะที่ 1 จะสามารถรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรได้ 34,000 ตัน คิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับประมาณ 952 ล้านบาท เมื่อคิดตลอดโครงการถึงงบประมาณ 2565 จะรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรได้ 1 ล้านตัน คิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับ 30,100 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพาราและสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพแก่ชาวสวนยางพาราได้เป็นอย่างดี

'อนุทิน' นำที่มรมต.ภูมิใจไทยลงพื้นที่จ.เลย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่สนามกีฬาโรงเรียนวังโพนงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม น.ส.นันทิยา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่ เปิดโครงการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เลย ให้การต้อนรับ ในงานมีประชาชน อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ และ อ.นาแห้ว กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม โดยมีการสาธิตกระบวนการผลิตยางธรรมชาติครอบก้านแกมคอนกรีต (แบรีเออร์ RFB) และเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) สามารถลดแรงปะทะที่เกิดจากการชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยก้านแกมคอนกรีตและเสาหลักนำทางมีส่วนการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

โดยตรงแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราชาวจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากในลำดับต้นๆ ของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันจังหวัดเลยมีสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา 19 แห่ง มีสมาชิก 3,115 ราย ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นยางก้อนถ้วย และสหกรณ์นำไปแปรรูปเป็นยางเครป ปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเริ่มผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบก้านแกมคอนกรีต (RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) แล้ว 7 แห่ง ทั้งนี้ จะขยายผลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นในระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2564-2565 จากการคาดการณ์ความสำเร็จของโครงการในระยะที่ 1 จะสามารถรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรได้ 34,000 ตัน คิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับประมาณ 952 ล้านบาท เมื่อคิดตลอดโครงการถึงงบประมาณ 2565 จะรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรได้ 1 ล้านตัน คิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับ 30,100 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพาราและสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพแก่ชาวสวนยางพาราได้เป็นอย่างดี

'จบใหม่'แห่งสมัคร ล้นงานล้น'ไบเทค'

จับเอ็กซ์โปวันแรกคึก บิกตู-ป้อมนำเปิดงาน 'สุชาติ'ปลื้มรัฐ-เอกชน รองรับ'1.2ล.'ตำแหน่ง ซีพีก็เปิด2.8หมื่นอัตรา

'บิกตู'นำทีมเปิด'จ๊อบ เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2020'
ที่ไบเทค นักศึกษาจบใหม่แห่งสมัครงานคึกคัก 'สุชาติ'
เผยภาครัฐ-เอกชนทั้งใน-นอกประเทศ มีตำแหน่ง
รองรับ 1.2 ล้านคน (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

จบใหม่

สมัครงาน'จ๊อบเอ็กซ์โป'คึก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน จัดงานมหกรรมด้านงาน เพื่อล้านคน หรือ จ๊อบ เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2020 (JOB EXPO THAILAND 2020) เป็นวันแรก ที่บริเวณฮอลล์ EH 98-99 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในกลุ่มคนว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมตั้งบูธรับสมัครงานระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ จำนวนมากกว่า 1 ล้านอัตรา นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด จัดกิจกรรมในลักษณะ



ทักษาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ทักทายกับประชาชนที่มาต้อนรับในระหว่างเดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน จ๊อบเอ็กซ์โป ที่ไบเทค เมื่อวันที่ 26 กันยายน

เดียวกัน ณ สำนักงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้หางานเข้าถึงตำแหน่งงานว่างด้วย

แบ่งโซนจัดงาน6กิจกรรมหลัก

สำหรับรูปแบบการจัดงาน แบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งความพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย, กิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ”, กิจกรรมไทยไม่ทิ้งกัน ล้างงานเพื่อล้านคน คนหางาน งานหาคน Job Matching ตำแหน่งงานว่าง 1,000,000 อัตรา, กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ ในส่วนนี้มีการแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะแฟรนไชส์ 12 อาชีพ การฝึก/สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 10 อาชีพ/วัน รวมทั้งการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน Upskill/Re-skill 5 อาชีพ, กิจกรรมด้านนวัตกรรม นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) และบริษัท ยูเรกา ออโตเมชัน จำกัด และกิจกรรมการเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และมีนิคอนเสิร์ตด้วย

'บิ๊กตุ๋'ปธ.เปิดงาน-क्रम.ร่วม

ต่อมาเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2020 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทิว สุธาโชติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

สุชาติเผยรับ1.2ล้านตำแหน่ง

โดยนายสุชาติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ด้วยการจัดหางานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การรักษาการจ้างงานเดิมโดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ด้วยการนำตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตราจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตำแหน่งงานว่างจากกรมการจัดหางาน 475,725 อัตรา, ตำแหน่งการจ้างงานโดยภาครัฐ 101,716 อัตรา, ตำแหน่งงานต่างประเทศ 114,433 อัตรา, ตำแหน่งงานโครงการเงินทุน (รออนุมัติ) 287,147 ตำแหน่ง, การจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 ตำแหน่ง (Co-payment) รวมกว่า 1,239,091 อัตรา มารองรับเพื่อให้คนไทยมีงานทำ

นายกฯย้ำพัฒนาคนทุกมิติ

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวเปิดงานว่า

การจัดงานในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติ ทำให้แรงงานได้รับการยกระดับจากผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้ใช้พลังสมอง ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรมเทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์และคณะได้เดินเยี่ยมชมโซนต่างๆ ภายในงาน อาทิ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งความพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โครงการจิตอาสา 904 โซนประกันสังคมกับการเปิดตัวกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มผู้สูงอายุ โซนไทยมีงานทำ ที่จะประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพความสามารถของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ และโซนนวัตกรรม นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม

S-Curve และ New S-curve และโซนกิจกรรมรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ก้าวสู่การเป็น Start up เจ้าของกิจการ และอีกหนึ่งโซน คือ Franchise & Food truck รวมธุรกิจร้านอาหารชื่อดังทั่วไทย มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมและเลือกเจรจาธุรกิจกันได้อีกด้วย

เครื่องพีซีรับ2.8หมื่นอัตรา

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ได้เยี่ยมชมบูธเครื่องจักรอุตสาหกรรม และบริษัทในเครือเปิดรับพนักงานเพิ่มรวม 28,000 อัตรา ในส่วนของซีพีเอฟเปิดรับพนักงานเพิ่มกว่า 8,000 อัตรา โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ



เปิดโครงการ - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ คณะลงพื้นที่ เปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ที่สนามกีฬาโรงเรียนวังโพรงงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันที่ 26 กันยายน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15540

หน้า: 1 (กลาง), 2, 10

Col.Inch: 204.98

Ad Value: 317,719

PRValue (x3): 953,157

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จบใหม่'แห่งสมัครงานออนไลน์ไปเทค'

และผู้บริหารในเครือซีพีให้การต้อนรับ

สำหรับบรรยากาศในวันแรกที่บูชซีพีเอฟได้รับความสนใจจากผู้กำลังทำงานเข้ามาสอบถามข้อมูลตำแหน่งงานอย่างคึกคัก โดยซีพีเอฟได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยนักศึกษาและผู้ที่กำลังหางานกรอกข้อมูลใบสมัครด้วยแพลตฟอร์ม Google Doc เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สำหรับตำแหน่งงานที่ซีพีเอฟเปิดรับในครั้งนี้อยู่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่สัตวแพทย์ สัตวบาล วิศวกร โปรแกรมเมอร์ ไอที พนักงานบริการในร้านซีพีเฟรชมาร์ทและร้านอาหารในเครือก๊วก ตลอดจนคนงานประจำฟาร์ม แบ่งเป็นตำแหน่งงานในกรุงเทพฯ 4,000 ตำแหน่ง และในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 4,000 ตำแหน่ง โดยรับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา วุฒิ ปวช. ปวส. จนถึงวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บูชซีพีเอฟยังมีผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยหลากหลายเมนูมาเสิร์ฟให้กับผู้ร่วมงาน ทั้งใส่กรอก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และผู้ประกันตนยังสามารถมาที่บูสแกนรับส่วนลดสินค้าในร้านซีพีเฟรชมาร์ทมูลค่ากว่า 2,000 บาท พร้อมชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีพีเฟรชมาร์ท รับทันทีถึงฝ่ารัศมีโลกคนละ 1 ใบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหางานทำมาร่วมงานและแะที่บูชซีพีเอฟได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่ฮอลล์ EH 98 บูธที่ D46-47

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีนักศึกษาหลายสถาบันแต่งชุดนักศึกษาไปสมัครงานตามบูธต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก

แนะคนหางาน-นายจ้าง

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล กล่าวว่า ขอนแนะคนหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอพนักงาน โดยลงทะเบียนด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ 1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก ให้กรอก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 2

จบใหม่

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และความสามารถพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำ 3.ระบบจะทำการค้นหาตำแหน่งงาน ที่ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียงที่สุด โดยแสดงคำอธิบายของงานที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สมัครงาน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 4.ผู้สมัครงานนำข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ ยื่น

ต่อนายจ้างภายในงาน พร้อมสัมภาษณ์งานได้ทันที หรือหากไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถส่งข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com เพื่อสถานประกอบการนัดหมายในการสัมภาษณ์งานต่อไป

ยื่น1ต.ค.เปิดรับต่างชาติไม่ทัน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงกรณีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรกจำนวน 300 คน ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะยังไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยได้แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พิจารณานอมนัดก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นจึงจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกเข้ามาในไทยได้ แต่คาดว่าจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ภายในเดือนตุลาคมนี้

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเข้ามาจะมาจกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำตามที่มีการประกาศไว้ ซึ่งภายหลังได้รับการอนุมัติจาก ศบค.แล้ว ทาง ททท.ก็จะต้องไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในไทยเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นการกักตัว 14 วัน ซึ่งจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากใครสามารถปฏิบัติตามได้ก็เดินทางเข้ามาได้ โดยขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีผู้สนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยชุดแรกเท่าไรแล้ว แต่ยอมรับว่ามีผู้สนใจแน่นอน

“การเดินทางเข้ามาในไทยคงจะเป็นการทยอยเข้ามาในแต่ละประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเที่ยวบินแรกอาจจะมี 80-100 คน รวม 1 เดือน ก็จะมีเข้ามาประมาณ 1,200 คน” นายยุทธศักดิ์กล่าว

แอตต้าหนุนดึงต่างชาติกระตุ้น

นายวิจิตต์ ประกอบโกศล นายกสมมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า จากความต้องการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ตามแนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยจะนำร่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนั้น มองว่าในช่วงแรกอาจจะกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไม่ได้มาก เพราะเป็นการเที่ยวแบบจำกัดพื้นที่ และเปิดรับเพียง 1,200 คนเท่านั้น ซึ่งยังห่างไกลจากจำนวนนักท่องเที่ยวเดิมที่หายไปกว่า 3 ล้านคน แต่ถือว่าเป็นการนำร่องที่ดี ซึ่งถ้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้น่าสนใจได้ด้วยดี จะยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศมากขึ้น ซึ่งส่วนตัวมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ได้อย่างแน่นอน

นายวิจิตต์กล่าวว่า นอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวแล้ว อยากให้รัฐเปิดรับนักท่องเที่ยว

เที่ยวกลุ่มที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเกิน 60-100 วัน ให้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้แบบที่ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งอาจกำหนดพื้นที่ให้เดินทางท่องเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจง และไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ และข้ามจังหวัดก่อนระยะปลอดภัย

เชื้อพร้อมเดินทางจำนวนมาก

“เบื้องต้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ที่ตรงตามเงื่อนไข และมีความต้องการเที่ยวในประเทศไทย พร้อมเดินทางที่จำนวนมากในหลายประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยโควิด-19 เกิน 100 วัน หรือเทียบเท่ากับประเทศไทยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีทุนทรัพย์และพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และยินดีที่จะทำตามข้อกำหนดทางสาธารณสุขของไทยทุกอย่าง แต่ที่เสนอเพื่อขอยกเว้นไม่ให้นักท่องเที่ยว 14 วัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในระยะสั้นหรือประมาณ 5-7 วันเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นอีกกลุ่มที่ทำให้เกิดเงินสะพัดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย” นายวิจิตต์กล่าว

นายวิจิตต์กล่าวว่า การเปิดการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวปลอดภัยนี้ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการทัวร์ที่ได้รับผลกระทบหนัก และยังไม่อาจฟื้นธุรกิจให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้

ส.อ.ท.หนุนเปิดรับต่างชาติ

นายเกรียงไกร เอียรานุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวกรณีรัฐบาลเตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดเดือนตุลาคมนี้ว่า ภาคเอกชนเห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำ เพราะประเทศไทยปลอดโควิด-19 ที่เป็นการระบาดในประเทศมาเป็นเวลา 3-4 เดือนแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ต้องชมกระทรวงสาธารณสุข หมอ ที่ทำได้เบ็ดเสร็จ ขณะที่หลายประเทศซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไทยแต่มีปัญหา เพราะทำช่วงแรกได้ดี แต่พอการ์ดตกมาตรฐานตก ความคุมไม่ดี ก็มีโอกาสกลับมาระบาดระลอก 2 เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศอิสราเอล และประเทศอิตาลี ซึ่งโควิด-19 มีโอกาสกลับมา ดังนั้น การที่รัฐบาล โดยกรมการท่องเที่ยวด้านโควิด-19 มีการควบคุม และปล่อยให้นักท่องเที่ยวทยอยเข้ามา น่าจะอยู่ในวิสัยที่รับได้ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็มีโรงพยาบาล มีเตียง มีหมอที่มีความสามารถในการรับมือได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมีมาตรการเข้มขึ้น อย่างการ์ดตกในเรื่องการดูแล หากเกิดการระบาดในประเทศ สิ่งที่ทำตามาดจะเสียหายแน่นอน กลายเป็นไม่คุ้ม

“มาตรการนี้ดี แต่อยู่ที่การคัดกรอง การดูแลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การ์ดห้ามตก หากช่วง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15540

หน้า: 1 (กลาง), 2, 10

Col.Inch: 204.98

Ad Value: 317,719

PRValue (x3): 953,157

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จับใหม่'แห่งสมัครลู่งานลั่น'ไปเทค'

แรกทำได้ดี อาจค่อยๆ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ เพราะการท่องเที่ยวเป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าไม่เข้ามาเศรษฐกิจก็เดินไม่ได้ มีโอกาสจริง เพราะนโยบายการเงินก็แก้ปัญหาไม่จบ ไม่รู้จะกระตุ้นยังไงแล้ว" นายเกรียงไกรกล่าว

ปตท. แจกเงินให้เที่ยว 3 เดือน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ปตท. ต้องการให้พนักงานจำนวนกว่า 3,800 คน ใช้วันลาพักผ่อนออกไปท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีกรพักค้างคืน ซึ่งบริษัทจะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าเดินทางและค่าห้องพักตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น บนเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดาสามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง แต่หากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องเที่ยวห่าง

จากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ภายในระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคมนี้

"ปตท.คาดหวังว่ามาตรการนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 4-5 เท่าของวงเงินงบประมาณ 18 ล้านบาท ที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการนี้ เพราะส่วนใหญ่พนักงานมักเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นหมู่คณะหรือเป็นครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าที่พักและค่าเดินทาง อาทิ ค่าอาหาร ค่าของฝาก และยังช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ โดยตรงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจไทย โดย ปตท. และพนักงานทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน" นายอรรถพลกล่าว

ลั่นต่างชาติจ่อยกทัพเข้าไทย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลายรายสนใจใช้ไทยเป็นฐานการผลิต โดยผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนแบบฐานการผลิตเดียว เป็นแบบกระจายการลงทุน ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในส่วนนี้ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่สั่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้อยู่แล้ว ซึ่งไทยมีการลงทุนส่วนนี้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน เชื่อว่าจะ

มีความน่าสนใจอย่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หลังได้ตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 25 กันยายน ก็ได้แนะนำให้ทำโครงการที่ดึงดูดการลงทุนของประเทศ อาจไม่ต้องทำด้วยตนเอง แต่ใช้วิธีดึงดูดนักลงทุนมาร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอีอีซีซึ่งเป็นฐานการผลิตเดิมของกลุ่ม ปตท. อยู่แล้ว

บึงกาฬคิกออฟโครงการยาง

วันเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick off) พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงานที่จังหวัดบึงกาฬ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า การนำโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ทั้งในส่วนของเครื่องกั้นถนนครอบยางพารา (rubber fender berier) และหลักนำทางยางธรรมชาติ หรือ rubber guide post เริ่มคิกออฟ (kick off) ที่จังหวัดบึงกาฬในวันนี้ ก็เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬถือเป็นเมืองหลวงของการปลูกยางพาราในภาคอีสาน มีการปลูกยางพารากว่า 1 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครพนมและจังหวัดเลย ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรก็ได้เดินสายเริ่มต้นคิกออฟโครงการในครั้งนี้ โดยการผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นในพื้นที่จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่นอกจากโครงการจะมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว จะมีส่วนสำคัญในการนำยางพารา ซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตรมาใช้ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวน ซึ่งหลังจากเริ่มคิกออฟโครงการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คิดทำโครงการที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสตูล ก่อนหน้านั้น รวมทั้งการนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนแรก มาใช้ดำเนินโครงการในวงเงิน 2,700 ล้านบาท ก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่โครงการจะเดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาว โดยหลังจากการใช้วงเงินดังกล่าวหมดลงในเดือนพฤศจิกายน 2563 กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการต่อในวงเงินใกล้เคียงกัน ซึ่งผลของโครงการในขณะนี้ได้ส่งผลดีต่อราคายาง โดยปัจจุบันเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ในส่วนของราคาแผ่นยางดิบธรรมชาติ มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 61 บาท ปรับราคาจากช่วงก่อนนี้

ที่ราคาโลกกรัมละ 43 บาท หรือราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ส่วนราคายาง "ก้อนถ้วย" ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางในภาคอีสาน ทำเป็นผลผลิตแล้วเอาไปขายนั้น ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาท ปรับราคาขึ้นก่อนหน้านั้น ที่กิโลกรัมละ 20 บาท **ตั้งเป้ารับซื้อยาง 28-30บ./กก.**

"ยืนยันว่าในระยะยาวนั้น จะขับเคลื่อนการรับซื้อยางพารา ในพื้นที่โดยกลไกของสหกรณ์ในจังหวัด ที่กำกับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาทราบราคาที่รับซื้อที่กิโลกรัมละ 21 บาท ชาวสวนยางต้องขาดทุน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้รับซื้ออยู่ที่ราคา 28-30 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึงการผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพออย่างยั่งยืน" นายศักดิ์สยามกล่าว

สำหรับปริมาณการใช้ยางพาราในโครงการดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า ก่อนหน้านี้ในปี 2562 มีปริมาณการใช้ยางพาราสดในโครงการของรัฐมากกว่า 129,000 ตัน แต่

เมื่อมีโครงการนำร่องการนำยางพารามาผลิตใช้ อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนใน 3 เดือนนี้ พบว่ามีปริมาณการใช้ยางพารากว่า 50,000 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการใช้ที่เท่ากับปริมาณในปี 2561 ที่เดียว

แห่งสมัครงาน'จ๊อบเอ็กซ์โป' จบใหม่ล้นไปเทศ

'บิกตู'ลุยเปิดงานเอง สุชาติปลื้มรัฐ-เอกชน รองรับล้านตำแหน่ง

บิกตูเปิดงาน'จ๊อบ เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2020' นักศึกษาแห่งสมัครงานคึกคัก 'สุชาติ' เฝยภาครรัฐ-เอกชนมีตำแหน่งงานกว่าล้าน 'คค.'ลุยคิกออฟโครงการยางพาราเพื่อความปลอดภัยถนนบึงกาฬ(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

จ๊อบเอ็กซ์โป

สมัครงาน'จ๊อบเอ็กซ์โป'คึก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน จัดงานมหกรรมล้นงาน เพื่อล้นคนหรือจ๊อบ เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2020 (JOB EXPO THAILAND 2020) เป็นวันแรก ที่บริเวณฮอลล์ EH 98-99 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในกลุ่มคนว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีหน่วยงานทั้งภาค



เปิด'จ๊อบเอ็กซ์โป' - ประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูปกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมระหว่างไปเป็นประธานเปิดงาน จ๊อบเอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2020 จัดโดยกระทรวงแรงงานระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ที่ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 26 กันยายน

รัฐและเอกชนเข้าร่วมตั้งบูธรับสมัครงานระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ จำนวนมากกว่า 1 ล้านอัตรา นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ณ สำนักงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้หางานเข้าถึงตำแหน่งงานว่างด้วย

'บิ๊กตุ๋'เดินทางปช.เปิดงาน

ต่อมาเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2020 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิสุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

สุชาติเผยส่งเสริมคนมีงานทำ

โดยนายสุชาติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ด้วยการจัดงานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสม

สมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การรักษาการจ้างงานเดิมโดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทางรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ด้วยการนำตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตำแหน่งงานว่างจากการจัดหางาน 475,725 อัตรา, ตำแหน่งการจ้างงานโดยภาครัฐ 101,716 อัตรา, ตำแหน่งงานต่างประเทศ 114,433 อัตรา, ตำแหน่งงานโครงการเงินกู้ (รออนุมัติ) 287,147 ตำแหน่ง, การจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 ตำแหน่ง (Co-payment) รวมกว่า 1,239,091 อัตรา มารองรับเพื่อให้คนไทยมีงานทำ

นายกฯย้ำพัฒนาคนทุกมิติ

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวเปิดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติ ทำให้วัยแรงงานได้รับการยกระดับจากผู้หางาน เป็นผู้ให้พลังสมอง ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์และคณะได้เดินเยี่ยมชมโซนต่างๆ ภายในงาน อาทิ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชทานหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โครงการจิตอาสา 904 โชนะประกันสังคม กับ การเปิดตัวกิจกรรมฉีดวัคซีนให้หัววัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มผู้สูงอายุ โชนไทยมีงานทำ ที่จะประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพความสามารถของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ และโซนนวัตกรรม นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-curve และโซนกิจกรรมรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ก้าวสู่การเป็น Start up เจ้าของกิจการ และอีกหนึ่งโซน คือ Franchise & Food truck รวมธุรกิจร้านอาหารชื่อดังทั่วไทย มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมและเลือกเจรจาธุรกิจกันได้อีกด้วย

นายกฯเยี่ยมบูชชีฟิเอฟ

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ได้เยี่ยมชมบูชชีฟิเอฟ

โคกกันต์ และบริษัทในเครือเปิดรับพนักงานเพิ่มรวม 28,000 อัตรา ในส่วนของชีฟิเอฟเปิดรับพนักงานเพิ่มกว่า 8,000 อัตรา โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารชีฟิเอฟ และผู้บริหารในเครือชีฟิเอฟให้การต้อนรับ

สำหรับบรรยากาศในวันแรกที่บูชชีฟิเอฟได้รับความสนใจจากผู้ที่กำลังหางานเข้ามาสอบถามข้อมูลตำแหน่งงานอย่างคึกคัก โดยชีฟิเอฟได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยนักศึกษาและผู้ที่กำลังหางานกรอกข้อมูลใบสมัครด้วยแพลตฟอร์ม Google Doc เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สำหรับตำแหน่ง



เปิดโครงการฯ - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม นางสาวนฤมล ไทยเศรษฐ์ รว.เกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รว.มหาดไทย และคณะลงพื้นที่เปิดโครงการนำช่างพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ที่สนามกีฬาโรงเรียนวังโพรง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันที่ 26 กันยายน

งานที่ซีพีเอฟเปิดรับในครั้งนี้อบรมคนหลากหลายสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่สัตวแพทย์ สัตวบาล วิศวกร โปรแกรมเมอร์ ไอที พนักงานบริการในร้านซีพี เฟรชมาร์ทและร้านอาหารในเครืออีก ตลอดจนคนงานประจำฟาร์ม แบ่งเป็นตำแหน่งงานในกรุงเทพฯ 4,000 ตำแหน่ง และในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 4,000 ตำแหน่ง โดยรับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา วุฒิ ปวช. ปวส. จนถึงวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บูธซีพีเอฟยังมีผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยหลากหลายเมนูมาเสิร์ฟให้กับผู้ร่วมงาน ทั้งไส้กรอก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และผู้ประกันตนยังสามารถมาที่บูธสแกนรับส่วนลดสินค้าในร้านซีพีเฟรชมาร์ทมูลค่ากว่า 2,000 บาท พร้อมชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีพีเฟรชมาร์ท รับทันทีมูลค่าบัตรของขวัญ 1 ใบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจทำงานทำมาว่าจ้างและแะที่บูธซีพีเอฟได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่ฮอลล์ EH 98 บูธที่ D46-47

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีนักศึกษาหลายสถาบันแต่งชุดนักศึกษาไปสมัครงานตามบูธต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก

แนะคนหางาน-นายจ้าง

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล กล่าวว่า ขอแนะคนหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอหน้างาน โดยลงทะเบียนด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ 1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก ให้กรอก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก 2.กรอกข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และความสามารถพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำ 3.ระบบจะทำการค้นหาตำแหน่งงาน ที่ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียงที่สุด โดยแสดงค่าร้อยละของงานที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สมัครงานเรียงลำดับจากมากไปน้อย 4.ผู้สมัครงานนำข้อมูลที่กรอกในเว็บไซด์ ยื่นต่อนายจ้างภายในงาน พร้อมสัมภาษณ์งานได้ทันที หรือหากไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถส่งข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com เพื่อสถานประกอบการนัดหมายในการสัมภาษณ์งานต่อไป

ยัน1ต.ค.เปิดรับต่างชาติไม่ทัน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงกรณีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรกจำนวน 300 คน ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ว่า ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะยังไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยได้แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) หรือ ศบค. พิจารณานอมนัดก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นจึงจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกเข้ามาในไทยได้ แต่คาดว่าจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ภายในเดือนตุลาคมนี้

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเข้ามาจะมาจกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่มีการประกาศไว้ ซึ่งภายหลังได้รับการอนุมัติจาก ศบค.แล้ว ทาง ททท.ก็ต้องไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในไทยเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นการกักตัว 14 วัน ซึ่งจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากใครสามารถปฏิบัติตามได้ก็เดินทางเข้ามาได้ โดยขณะนี้ยังไม่มิตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีผู้สนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยชุดแรกเท่าไรแล้ว แต่ยอมรับว่ามีผู้สนใจแน่นอน

“การเดินทางเข้ามาในไทยคงจะเป็นการทยอยเข้ามาในแต่ละประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเที่ยวบินแรกอาจจะมี 80-100 คน รวม 1 เดือน ก็จะมีเข้ามาประมาณ 1,200 คน” นายยุทธศักดิ์กล่าว

แอตต้าหนุนดึงต่างชาติกระตุ้น

นายวิจิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า จากความต้องการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ตามแนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยจะนำร่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนั้น มองว่าในช่วงแรกอาจจะกระตุ้นภาค

การท่องเที่ยวไม่ได้มาก เพราะเป็นการเที่ยวแบบจำกัดพื้นที่ และเปิดรับเพียง 1,200 คนเท่านั้น ซึ่งยังห่างไกลจากจำนวนนักท่องเที่ยวเดิมที่หายไปกว่า 3 ล้านคน แต่ถือว่าเป็นการนำร่องที่ดีด้วยดี จะยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศมากขึ้น ซึ่งส่วนตัวมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ได้อย่างแน่นอน

นายวิจิตกล่าวว่า นอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวแล้ว อยากให้รัฐเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาจกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเกิน 60-100 วัน ให้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้แบบที่ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งอาจกำหนดพื้นที่ให้เดินทางท่องเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจง และไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ และข้ามจังหวัดก่อนระยะปลอดภัย

เชื่อพร้อมเดินทางจำนวนมาก

“เบื้องต้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากหลาย

พื้นที่ที่ตรงตามเงื่อนไข และมีความต้องการเที่ยวในประเทศไทย พร้อมเดินทางทันทีจำนวนมากในหลายประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเป็นกลุ่มที่ปลอดโควิด-19 เกิน 100 วัน หรือเทียบเท่ากับประเทศไทยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีทุนทรัพย์และพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และยินดีที่จะทำตามข้อกำหนดทางสาธารณสุขของไทยทุกอย่าง แต่ที่เสนอเพื่อขอยกเว้นไม่มีการกักตัว 14 วัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในระยะสั้นหรือประมาณ 5-7 วันเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นอีกกลุ่มที่ทำให้เกิดเงินสะพัดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย” นายวิจิตกล่าว

นายวิจิตกล่าวว่า การเปิดการเดินทางในนักท่องเที่ยวปลอดภัยนี้ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการทัวร์ที่ได้รับผลกระทบหนัก และยังไม้อาจฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้

ส.อ.ท.หนุนเปิดรับต่างชาติ

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวกรณีรัฐบาลเตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดเดือนตุลาคมนี้ว่า ภาคเอกชนเห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำ เพราะประเทศไทยปลอดโควิด-19 ที่เป็นการระบาดในประเทศมาเป็นเวลา 3-4 เดือนแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ต้องชมกระทรวงสาธารณสุข หมอ ที่ทำได้เบ็ดเสร็จ ขณะที่หลายประเทศซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไทยแต่มีปัญหา เพราะทำช่วงแรกได้ดี แต่พอการ์ดตกมาตรฐานตก ควบคุมไม่ดี ก็มีโอกาสกลับมาดิ่งลง 2 เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศอิสราเอล และประเทศอิตาลี ซึ่งโควิด-19 มีโอกาสกลับมา ดังนั้น การที่รัฐบาล โดยกรมการทูตดูแลด้านโควิด-19 มีการควบคุม และปล่อยให้นักท่องเที่ยวทยอยเข้ามา น่าจะอยู่ในวิสัยที่รับได้ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็มีโรงพยาบาล มีเตียง มีหมอที่มีความสามารถในการรับมือได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมีมาตรการเข้มงวด ย่าการ์ดตกในเรื่องการดูแล หากเกิดการระบาดในประเทศ สิ่งที่ทำตามาตลอดจะเสียหายแน่นอน กลายเป็นไม่คุ้ม

“มาตรการนี้ดี แต่อยู่ที่การคัดกรอง การดูแลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การ์ดห้ามตก หากช่วงแรกทำได้ดี อาจค่อยๆ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ เพราะการท่องเที่ยวเป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าไม่เข้ามาเศรษฐกิจก็เดินไม่ได้ มีโอกาสเจ๊ง เพราะนโยบายการแจกเงินก็แก้ปัญหาไม่จบ ไม่รู้จะกระตุ้นยังไงแล้ว” นายเกรียงไกรกล่าว

ปตท.แจกเงินให้เที่ยว3เดือน

นายอรรถพล อุทัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ปตท.ต้องการให้พนักงานจำนวนกว่า 3,800 คน ใช้วันลาพักผ่อนออกไปท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีการพักผ่อนคืน ซึ่งบริษัทจะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าเดินทางและค่าห้องพักตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น บนเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดาสามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง แต่หากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ภายในระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคมนี้

"ปตท.คาดหวังว่ามาตรการนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 4-5 เท่าของวงเงินงบประมาณ 18 ล้านบาท ที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการนี้ เพราะส่วนใหญ่พนักงานมักเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นหมู่คณะหรือเป็นครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าที่พักและค่าเดินทาง อาทิ ค่าอาหาร ค่าของฝาก และยังช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ โดยตรงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจไทย โดย ปตท.และพนักงานทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน" นายอรรถพลกล่าว

ล้นต่างชาติจ่อยกทัพเข้าไทย

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลายรายสนใจใช้ไทยเป็นฐานการผลิต โดยผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนแบบฐานการผลิตเดียว เป็นแบบกระจายการลงทุน ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในส่วนนี้ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ตั้งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้แล้ว ซึ่งไทยมีการลงทุนส่วนนี้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน เชื่อว่าจะ

มีความน่าสนใจอย่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หลังได้ตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 25 กันยายน ก็ได้แนะนำให้ทำโครงการที่ดึงดูดการลงทุนของประเทศ อาจไม่ต้องทำด้วยตนเอง แต่ใช้วิธีดึงดูดนักลงทุนมาร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอีอีซีซึ่งเป็นฐานการผลิตเดิมของกลุ่ม ปตท.อยู่แล้ว

บึงกาฬคิกออฟโครงการยาง

วันเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน (Kick off) พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงานที่จังหวัดบึงกาฬ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า การนำโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ทั้งในส่วนของเครื่องกันถนนครอบยางพารา (rubber fender berier) และหลักนำทางยางธรรมชาติ หรือ rubber guide post เริ่มคิกออฟ (kick off) ที่จังหวัดบึงกาฬในวันนี้ ก็เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬถือเป็นเมืองหลวงของการปลูกยางพาราในภาคอีสาน มีการปลูกยางพารากว่า 1 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครพนมและจังหวัดเลย ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้เดินสายเริ่มต้นคิกออฟโครงการในครั้งนี้ โดยการผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นในพื้นที่จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่นอกจากโครงการจะมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว จะมีส่วนสำคัญในการนำยางพารา ซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตรมาใช้ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวน ซึ่งหลังจากเริ่มคิกออฟโครงการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คิดทำโครงการที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสตูล ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนแรก มาใช้ดำเนินโครงการในวงเงิน 2,700 ล้านบาท ก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่โครงการจะเดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาว โดยหลังจากการใช้วงเงินดังกล่าวหมดลงในเดือนพฤศจิกายน 2563 กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขออนุมัติงบ

ประมาณดำเนินโครงการต่อในวงเงินใกล้เคียงกัน ซึ่งผลของโครงการในขณะนี้ได้ส่งผลดีต่อราคา ยาง โดยปัจจุบันเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ในส่วนของราคาแผ่นยางดิบธรรมชาติ มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 61 บาท ปรับราคาจากช่วงก่อนนี้ที่ราคา กิโลกรัมละ 43 บาท หรือราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ส่วนราคายาง "ก้อนถ้วย" ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางในภาคอีสาน ทำเป็นผลผลิตแล้วเอาไปขายนั้น ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาท ปรับราคาขึ้นก่อนหน้านี้ที่กิโลกรัมละ 20 บาท

ตั้งเป้ารับซื้อยาง28-30บ./กก.

"ยืนยันว่าในระยะยาวนั้น จะขับเคลื่อนการรับซื้อยางพารา ในพื้นที่โดยกลไกของสหกรณ์ ในจังหวัด ที่กำกับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่าราคาที่รับซื้อที่กิโลกรัมละ 21 บาท ชาวสวนยางต้องขาดทุน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้รับซื้ออยู่ที่ราคา 28-30 บาท ต่อ กิโลกรัม รวมถึงการผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพออย่างยั่งยืน" นายศักดิ์สยามกล่าว

สำหรับปริมาณการใช้ยางพาราในโครงการดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า ก่อนหน้านั้นในปี 2562 มีปริมาณการใช้น้ำยางพาราสดในโครงการของรัฐมากกว่า 129,000 ตัน แต่เมื่อมีโครงการนำร่องการนำยางพาราผลิตใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนใน 3 เดือนนี้ พบว่ามีปริมาณการใช้น้ำยางพารากว่า 50,000 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการใช้ที่เท่ากับปริมาณในปี 2561 ที่เดียว



การเมือง > ข่าวการเมือง

คมนาคม เล็งขออนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท หลังทำให้ราคาพุ่งจริง

วันที่ 26 ก.ย. 2563 เวลา 17:47 น.



รมว.คมนาคม เผยเตรียมขอ ครม.อนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาทมาใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน หลังทำให้ราคาพุ่งจริง

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ระหว่างลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ ว่า นอกจากมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนน ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวน ซึ่งหลังจากเริ่มคิกออฟโครงการตั้งแต่ 25 ส.ค.2563 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนแรก มาใช้ดำเนินโครงการในวงเงิน 2,700 ล้านบาท ก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่โครงการจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาว

โดยหลังจากการใช้งบเงินดังกล่าวหมดลงในเดือน พ.ย.2563 นี้ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะมีการขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการต่อในวงเงินใกล้เคียงกัน ซึ่งผลของโครงการในขณะนี้ได้ส่งผลดีต่อราคายาง ปัจจุบันเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ในส่วนของราคาแผ่นยางดิบธรรมชาติ มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 61 บาท ปรับราคาจากช่วงก่อนนี้ ที่ราคากิโลกรัมละ 43 บาท หรือราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ส่วนราคายางก้อนถ้วย ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางในภาคอีสาน ทำเป็นผลผลิตแล้วเอาไปขายนั้น ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาท ปรับราคาขึ้นก่อนหน้านี้ ที่กิโลกรัมละ 20 บาท

- สั่งเร่งลงทุนแสนล้าน เนรมิตทางหลวง-มอเตอร์เวย์ภาคใต้ แก่รถติด
- มั่นใจเผยการนำ "ยางพารา" มาใช้เป็นอุปกรณ์บนถนนช่วยให้ราคาเพิ่มกิโลละ 60 กว่า

"ยืนยันว่าในระยะยาวนั้น จะขับเคลื่อนการรับซื้อยางพารา ในพื้นที่โดยกลไกของสหกรณ์ในจังหวัด ที่กำกับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่า ราคาที่รับซื้อที่กิโลกรัมละ 21 บาท ชาวสวนยางต้องขาดทุน กิโลกรัมละ 25 บาทชาวสวนยางพออยู่ได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะพยายามผลักดัน ให้มีการรับซื้ออยู่ที่ราคา 28 ถึง 30 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึงการผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพออย่างยั่งยืน"

สำหรับปริมาณการใช้ยางพาราในโครงการดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ในปี 2562 มีปริมาณการใช้น้ำยางพาราสดในโครงการของรัฐมากกว่า 129,000 ตัน แต่เมื่อมีโครงการนำร่องการนำยางพารามาผลิตใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนใน 3 เดือนนี้ พบว่ามีปริมาณการใช้น้ำยางพารามากกว่า 50,000 ตัน ซึ่งถือว่า เป็นปริมาณการใช้ ที่เท่ากับปริมาณในปี 2561 ที่เดียว

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการพัฒนาโครงการลงทุนสำคัญในจังหวัดบึงกาฬ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าอากาศยาน จ.บึงกาฬ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน หรือ ทย.ซึ่งล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ดำเนินการศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับจุดที่ตั้งที่เหมาะสม และรายละเอียดต่างๆ แต่ในเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมเห็นถึงความจำเป็น เนื่องจากในอนาคต จังหวัดบึงกาฬจะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 5 จ.บึงกาฬ ซึ่งจะเริ่มงานก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 2564 และแล้วเสร็จในปี 2566 ดังนั้นการพัฒนาสนามบิน จะช่วยให้เกิดการคมนาคมเชื่อมต่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แนวเหนือ-ใต้ , ตะวันออก- ตะวันตก ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค